
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่13/๒๕๕8 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕8  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธกิารบด ี

 ————————— 
 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชมุ      ต าแหน่ง   

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จ าเนียร  ยศราช    อธิการบด ีประธานกรรมการ 

2. อาจารย์กฤษฎา ภักด ี      รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาและ 

ศิษย์เกา่สมัพันธ ์

3. อาจารย์รชฏ เชือ้วิโรจน์     รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาบุคลากรและ 

กายภาพ 

4. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์  หงษ์วทิยากร   รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ  ศรีเก่ียวฝั้น   รองอธิการบดีฝา่ยการต่างประเทศ 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาเครอืข่าย  

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล   รองอธิการบดีฝา่ยวิจัย 

7. อาจารย์อภิชาต ิสวนค ากอง     ผู้ช่วยอธิการบด ี

8. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ     ผู้ช่วยอธิการบด ี

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เรอืงชัย จูวัฒนส าราญ   คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

10. รองศาสตราจารย์ศรนิทรญ์า  ภักด ี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

11. รองศาสตราจารย ์ดร.สทิธิสิน  บวรสมบัต ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมและ 

อุตสาหกรรมเกษตร  

12. อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น     คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มลูเมือง    คณบดีคณะศิลปศาสตร ์    

14. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ  จรรยาสภุาพ   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

15. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สริปิระเสรฐิศิลป์   คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

16. อาจารย ์ดร.จอมสุดา ดวงวงษา    รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาและ 

กจิการพเิศษ 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ า 

17. รองศาสตราจารย์จักรภพ  วงศ์ละคร    คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

18. อาจารย์บรรจง สมบูรณชั์ย     คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

และการออกแบบสิง่แวดล้อม 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี

20. อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลศิกาญจนาพร     รองผู้อ านวยการฝา่ยกจิการนกัศึกษา

        แทนผู้อ านวยการมหาวิทยาลยัแม่โจ้- 

แพร่ เฉลิมพระเกยีรต ิ

21. อาจารย์ ดร.บุญศลิป์ จติตะประพนัธ์ ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 
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22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ ์อินทสาร   รองผู้อ านวยการฝ่ายบรกิารวชิาการ 

        แทนผู้อ านวยการส านักวจิัยและสง่เสรมิ 

วิชาการการเกษตร 

23. อาจารย์ ดร.สมคดิ แก้วทิพย์     ผู้อ านวยการวทิยาลัยบรหิารศาสตร์ 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตพุงศ์ วาฤทธิ ์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี    ผู้อ านวยการวทิยาลัยพลังงานทดแทน 

26. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ ์ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการส านักบริหารและ 

พัฒนาวิชาการ 

27. นางอรณา  พิทยากรศิลป ์     ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอีย้งกุญชร   ประธานสภาคณาจารย ์

29. นางศรีอนงค ์ใคร้มา   ประธานสภาขา้ราชการ พนักงานและ 

ลูกจา้ง 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กชพร  ศิรโิภคากิจ   รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร   

        กรรมการและเลขานุการ 

34. นางปราณ ี พันธุ์วุฒ ิ ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ  

35. นางพัชรี ค ารินทร ์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวนิ มะโนชัย    รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สรุัตน์ นักหล่อ    ผู้ช่วยอธิการบด ี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทองเลยีน บัวจูม   ผู้ช่วยอธิการบด ี

4. อาจารย ์ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล    ผู้ช่วยอธิการบด ี

5. อาจารย์สดุเขต สกุลทอง     ผู้ช่วยอธิการบด ี

6. นางสาวณัฐฐินยี์ สินฉิม     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางกมลวรรณ เปรมเกษม     ที่ปรึกษาอธิการบด ี

2. นายสมวงค ์ทิพย์ประจักษ์     บุคลากรช านาญการพเิศษ 

        แทนผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที ่

3. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 

4. นายธนภัทร ปัญญาวงศ ์     รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานวินยั 

และนิติการ 
 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

๑. นางธัญทิวา  เผา่ต๊ะใจ       เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางลดัดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางสาวกริยิา  ทิพย์โอสถ     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบนัทกึเสียง 

นายชัยรัตน์  จีรวัฒนสกลุ      นักบริหารงานอาคารสถานที ่
 

เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   

๑.๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 

การรับเป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมความร่วมมอืไทย – อินโดนีเซีย (CRISU-

CUPT) ครั้งที่ 10  
 

ตามที่อธิการบดีได้รับการทาบทามจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้มหาวิทยาลัย

แม่โจ้พิจารณารับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมความร่วมมือไทย – อินโดนีเซีย (CRISU-CUPT) ครั้งที่ 10                                       

ซึ่งก าหนดจัดงานในช่วงปลายปี 2559 นั้น  
 

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการรับเป็นเจา้ภาพจัดงานดังกล่าว โดย

ควรพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความเป็นมืออาชีพในด้านนานาชาติมากน้อยเพียงใด ประกอบกับ

องค์ประกอบของการจัดงานมีหลากหลาย เช่น การจัดประชุมวิชาการ ทปอ.ประจ าปี  การประชุมสามัญของ 

ทปอ. และการประชุมนานาชาติ เป็นต้น  ซึ่งต้องใช้สถานที่ในการจัดงานค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากภายใน

มหาวิทยาลัยไม่มีสถานที่ด้านนานาชาติเพื่อรองรับการจัดงาน ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพเห็นควร

พิจารณาสถานทีภ่ายนอกที่เหมาะสมในการจัดงานแทน  
 

 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เป็นโอกาสดีที่จะใช้งานดังกล่าวในการ

สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท และ

ปรญิญาเอก และมีกิจกรรมรว่มกันเป็นระยะ   
 

ที่ประชุมรับหลักการการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมความร่วมมือไทย – อินโดนีเซีย 

(CRISU-CUPT) คร้ังที่ 10 และให้น าเสนอที่ประชุม ทปอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 23 สิงหาคม 

2558 ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

 

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจง้เพื่อทราบ 
 

1.2.1  พิธีรับมอบเครื่องบนิถา่ยภาพทางอากาศ จาก บริษัท ไทยประกันชีวติ จ ากัด  

(มหาชน) 
 

ตามที่คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ขอความอนุเคราะห์ไปยัง บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศ DJI Inspire 1 จ านวน                                                 

1 เครื่อง ซึ่งบริษัท ไทยประกันชีวิตฯ มีความยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องบินถ่ายภาพ                                 

ทางอากาศดังกล่าว จ านวน  1 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,684 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อย

แปดสิบสี่บาทถ้วน) ในการนี้ จึงได้จัดพิธีรับมอบ โดยมีตัวแทนมอบจากบรษิัท ไทยประกันชีวิตฯ คือ คุณเสวก 

เดชนดา (ผู้อ านวยการฝา่ยกจิการ) และตัวแทนรับมอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คอื อธิการบดี ตามรายละเอียด

ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.2.2 รับทราบผลการแขง่ขันตอบปัญหาทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีทางอาหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ
 

ตามที่สมาคมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย รว่มกับ บริษัท เนสท์เล่ 

(ไทย) จ ากัด ได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 

FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2015 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

นานาชาติไบเทค กรุงเทพฯ นั้น โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการดังกล่า โดยมี อาจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                           

การอาหาร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ                                                

ได้สรุปผลการแข่งขันเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ โดยผลการแข่งขันดังกล่าวปรากฏว่า มหาวิทยาลัยแมโจ้ อยู่ใน

ล าดับที่ 19 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.3 รับทราบแนวทางปฏิบัตเิพือ่เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบญัญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคบั 
 

ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการ

จัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 13                              

วรรคแรก ในหลักการว่า หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบด าเนินการ

ให้เป็นไปตามแผน และตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ก่อนได้ 

แต่จะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลใช้บังคับ และส านัก

งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว ซึ่งกรณีการทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หมายความถึงการทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของส่วนราชการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก

รัฐสภาแล้ว และอาศัยอ านาจตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Market : e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ก าหนด

พัสดุที่ต้องด าเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนราชการน าร่องให้ด าเนินการจัดหาพัสดุ                           

ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 4 ก าหนดว่า 

“นอกจากที่ก าหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัตินี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม” นั้น 
 

คณ ะกรรมการว่าด้ วยการพั สดุ  (กวพ .) พิ จารณ าแล้ ว เห็ นว่า  เนื่ อ งจากขณ ะนี ้                                                     

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ                                        

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539  และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล กวพ. จึงอาศัยอ านาจ

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ข้อ 12 (5) ประกอบกับ 

ข้อ 13 วรรคแรก และตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 4 และข้อ 7(๔)                                       

เห็นควรให้ยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/                                

ว320 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 

0421.3/ว5 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 ในข้อ 1 กรณีการทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเรง่รัดการจัดหา

พัสดุกอ่นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ ดังนี้ 

  1. การทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และ                             

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก ให้ถือว่าทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพจิารณาในวาระที่ 2 

  2. หลังจากทราบยอดเงินตามข้อ 1 แล้ว ให้ส่วนราชการด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อ

จัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น

หนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 

  3. ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุก าหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้

ด้วยว่าการจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และได้จัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในคร้ังดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

  อนึ่ง ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e – GP) ส่วนราชการสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้

ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสงบประมาณ

และรหัสแหล่งของเงินใหแ้ล้วเสร็จก่อนการด าเนนิการลงนามในสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนงัสอื ทั้งนี ้หากส่วน
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ราชการมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อ 1-3 ให้หารือ กวพ. เป็นรายกรณี เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตาม

รายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.4 รับทราบก าหนดการจัดโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย” 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี เพื่อก้าวสู่การ

เป็นมหาวิทยาลั ย เกษตรอินทรีย์  (Organic University) มหาวิทยาลัยสี เขียว (Green University) และ

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) และได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาระยะหนึ่ง

แล้ว ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป กองแผนงานจึงได้จัดโครงการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 โดยมี

วัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่วิสัยทัศน์ ปี 2569 

2. เพื่อทบทวนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่มงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. เพื่อสรา้งความเข้าใจรว่มกันถงึทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และร่วมกัน 

    ขับเคลื่อนให้เกดิผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีการเน้น

ย้ าเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้ สิ่งส าคัญ                   

ในการจัดโครงการดังกล่าว ต้องการให้ผู้บริหารได้เสนอแนะแนวทางใน 2 ด้าน คือ ๑) สิ่งที่เป็นปัญหาใน

หน่วยงาน ๒) แนวทางในการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในอนาคต  

2. เพื่อให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารต้องใช้หลัก 3 ประการ 

ดังนี ้๑) วางแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยง ๒) แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ ๓) มีแผนในการพัฒนาหน่วยงาน 
  

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่12/๒๕๕8 

     เมื่อวันที ่22 กรกฎาคม ๒๕๕8  
 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพือ่พิจารณาทักท้วง 
 

3.1 พิจารณาการขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ชุด  

ดังนี้ 
 

๑) คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามที่ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 92/2557 สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ไปแล้ว นั้น แต่ เนื่องจากมหาวิทยาลัย                                       

ได้มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหารที่ก ากับดูแล บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี                             

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินฯ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของ

คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเสนอขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

กรรมการ ตาม “รา่ง” รายชื่อกรรมการฯ ดังนี้ 

1. นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน    ประธานกรรมการ 

2. อธิการบดี      รองประธานกรรมการ 

3. ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย    กรรมการ 

4. ดร.ณรงค ์ตนานุวัฒน์     กรรมการ 

5. รอ้ยตรวีิจติร อยู่สุภาพ     กรรมการ 

6. นายราชันย์ วีระพันธุ์     กรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร    กรรมการ 

8. รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาบุคลากรและกายภาพ  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร ์แสงอาสภวิรยิะ กรรมการ 

10. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน กรรมการและเลขานุการ 

      บัวจูม) 

11. ผู้อ านวยการส านักงานบรหิารทรัพย์สิน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

12. ผู้อ านวยการกองคลัง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง

และเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินฯ ต่อไป 
 

2) คณะกรรมการพัฒนาบคุลากร 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 93/2557 สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ไปแล้วนั้น คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ในการประชุม ครั้งที่ 

3/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดดังกล่าว

แล้ว มีมติให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบางส่วน ตาม “รา่ง” รายชื่อกรรมการฯ ดังนี้ 

1. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาบุคลากรและกายภาพ  รองประธานกรรมการ 
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3. รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร์    รองประธานกรรมการ 

4. รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ    รองประธานกรรมการ 

5. รองอธิการบดีฝา่ยการต่างประเทศ   กรรมการ 

6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 

7. คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 

8. คณบดีคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 

9. ผู้อ านวยการวทิยาลัยบรหิารศาสตร์   กรรมการ 

10. อาจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ   กรรมการ 

11. อาจารย์ ดร.นทีทพิย์ สรรพตานนท์   กรรมการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพิชญ์ ชินะข่าย   กรรมการ 

13. นางกมลวรรณ เปรมเกษม    กรรมการ 

14. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) กรรมการ 

15. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุดเขต สกุลทอง)  กรรมการและเลขานุการ 

16. ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่   ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจา้หน้าที่  ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นายรัตติกาล ณวิชัย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ในระดับมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้อธิการบดี                                               

เป็นผู้ลงนามในค าสั่งได ้ทั้งนี ้เนื่องจากเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลยั จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

ทราบ 

2. เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการรวบรวมแผนยุทธศาสตร์

ด้านพัฒนาบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน

บุคลากรระดับมหาวิทยาลัย ทั้งระยะสั้น และระยะยาว  

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ควรมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก                                                       

สายสนับสนุนรว่มเป็นคณะกรรมการด้วย และผู้ชว่ยเลขานุการไม่ควรมีเกิน 2 คน  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1 . ให้ ป รับ เปลี่ ยน ราย ชื่อกรรมการในล าดั บที่  11  จาก  อ าจารย์  ดร.นที ทิ พ ย์                                          

สรรพตานนท์ เป็น ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และพิจารณาปรับลดผู้ช่วยเลขานุการออก                                       

1 คน และให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการปรับ “ร่าง” ค าสั่งแต่งตั้งฯ เสนออธิการบดีลงนาม และเสนอ                                                      

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

2. ให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

  

 

 
 



 ๙ 

 

3.2 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงวันที่ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราคา่ตอบแทนท่ีปรกึษาและคณะกรรมการ 

ออกแบบอาคารปฏิบัติการเปียกและบรกิารวิชาการเทคโนโลยีการประมง  

(Wet Lab)  
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ประกาศ ณ  วันที่  26 กุมภาพันธ์  พ .ศ . 2558                         

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบอาคารปฏิบัติการเปียกและบริการวิชาการเทคโนโลยีการประมง                                                                     

(Wet Lab) ประกอบกับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลยัแมโ่จ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราคา่ตอบแทน

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการออกแบบอาคารปฏิบัติการเปียกและบริการวิชาการเทคโนโลยีการประมง                                       

(Wet Lab) ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยี

การประมงและทรัพยากรทางน้ า ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้ก าหนดปฏิทินการ

ประชุมประจ าปี 2558 ไว้จ านวน 8 ครั้ง โดยเริ่มด าเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาและกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นไป

ด้วยความเรียบรอ้ย และครอบคลุมค่าใช้จา่ยและระยะเวลาที่เริ่มด าเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ลงนามในประกาศฯ จากเดิม ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558                    

เป็นต้นไป เป็น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  ตามรายละเอียด                 

ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ เสนอ และให้คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

ด าเนินการจัดท า “ร่าง” ประกาศฯ และส่งให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง 

กอ่นเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่พิจารณา 
 

4.1 พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วา่ด้วยการใช้วิทยุคมนาคม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้วิทยุคมนาคม พ.ศ. 

2545 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 เพื่อใช้ในการบริหารการใช้วิทยุคมนาคมและเป็นประโยชน์ต่อ

กิจการของมหาวิทยาลัยในด้านการรักษาความปลอดภัยและกิจการด้านอื่น ๆ ด้วย นั้น เพื่อให้การบริหาร                                       

การใช้วิทยุคมนาคมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเหมาะสมและ

เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น กองอาคารและสถานที่ได้ปรับปรุง ข้อ 6 ของระเบียบฯ ดังกล่าว ดังนี้  ข้อ 6. ให้มี

คณะกรรมการบริหารหารใช้วิทยุคมนาคมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่

อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน  และกรรมการอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย อีกไม่เกิน 12 คน และมีที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม และให้คณะกรรมการบริหารการใช้

วิทยุคมนาคม มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 



 ๑๐ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ

คณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณา กอ่นเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบขั้นตอนการเสนอวาระตอ่คณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย 
 

  เนื่องด้วยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มอบหมายหน้าที่

การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้ผูร้ับผดิชอบทั้งในรูปแบบคณะกรรมการและหน่วยงาน และให้มีการรายงานผลให้

ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจในงานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่าง รอบคอบ และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงลดปัญหาการถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม เนื่องจากไม่ได้ ผ่านผู้ที่ได้รับ

มอบหมายกลั่นกรองก่อนเสนอที่ประชุม ประกอบกับเพื่อให้การจัดกิจกรรมระหว่างการประชุม ได้แก ่                                         

การลงนามความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก การประกาศเกยีรติคุณนักวจิัยที่สรา้งผลงานดีเด่น การมอบโล่

และเหรยีญรางวัล การมอบทุน เป็นต้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขั้นตอนการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนบเสนอ  ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเสนอเรื่องทั่วไป และแบบฟอร์มการน าเสนอ 

2. ขั้นตอนการน าเสนอ “รา่ง” ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง และแบบฟอรม์ 

    การน าเสนอ 

3. ขั้นตอนการจัดกจิกรรมระหว่างการประชุม 

ตามรายละเอียดที่เสนอตอ่ทีป่ระชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้แจ้งทุกหน่วยงานทราบและถอืปฏิบัติ

เป็นแนวเดียวกันอย่างเครง่ครัด ทั้งนี้ หากเรื่องใดมิได้ผ่านตามขั้นตอนดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาการ

บรรจุวาระตามความเหมาะสม 
 

4.3 พิจารณามตคิณะกรรมการส านักงานอธกิารบด ีเรื่อง การด าเนนิงานของ 

สถานีวทิยุเพือ่การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ Fm 95.50 Mhz 
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่   6/2557 เมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2557 ได้พิจารณาการขอปรับโครงสร้างสถานีวิทยุ เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ Fm 

95.50 Mhz โดยที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. การปรับโครงสรา้งของสถานีวทิยุจะต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น 

ควรมีหลักการ เหตุผล โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน รวมถึงการบริหารภายในให้ชัดเจน วิเคราะห์องคป์ระกอบ

ให้ครบถว้น เช่น งาน เงิน และคน เป็นต้น และโครงสร้างหน่วยงานที่เสนอไม่ชัดเจน หากอยู่ภายใต้ส านักงาน

อธิการบดีจะต้องเป็นโครงสรา้งตามระบบของราชการ แต่โครงสร้างฯ ที่เสนอเป็นหน่วยงานที่มีรายได้ ซึ่งหาก

สังกัดส านักงานอธิการบดีอาจมีปัญหาด้านระบบบรหิารจัดการ และไม่คล่องตัว 



 ๑๑ 

 

2. มหาวิทยาลัยมีคณะสารสนเทศและการสื่อสารมี MJU Chanel ที่สังกัดศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่มีหน้าที่ผลิตสื่อโทรทัศน์ ควรพิจารณาว่าจะเช่ือมโยงหรอืบูรณาการกันอย่างไร 

3. การเสนอแบ่งส่วนงานภายใน คณะกรรมการปรับโครงสร้างฯ ควรมีการวิเคราะห์ให้

รอบคอบ โดยผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อเป็นการกลั่นกรองให้คณะกรรมการบรหิารฯ ได้มีข้อมูลในการ

พิจารณาอย่างรอบคอบและชัดเจน กรณีดังกล่าวควรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักงาน

อธิการบดีพจิารณาด้วย 

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สังกัดส านักงานอธิการบดี ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีน าข้อเสนอแนะไปหารือในคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี แล้ว

สรุปผลเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง  
 

คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมคร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

2558 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์                                               

ยาวิชัยชูลาภ) และนิติกร ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงวัตถุประสงค์ และให้เสนอคณะกรรมการ

ส านักงานอธิการบดีพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
 

คณะท างานฯ ดังกล่าว ได้ประชุมหารือเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยมีผลสรุปการ

หารือดังนี้ 

1. การด าเนินงานของสถานีวิทยุที่ผ่านมามีการด าเนินงานที่ ชัดเจน มีรายได้จากเงิน                           

รับบรจิาคที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ศิษย์เก่า และอื่น ๆ ที่แจ้งความประสงค์ให้ท าโฆษณาเชิงภาพลักษณ์  

ซึ่งได้น าเข้าเป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย เป็นเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดี แต่ยังไม่สามารถน าออกมาใช้

บรหิารจัดการสถานีวทิยุได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับการ  

    ข้อสังเกต เรื่องผู้สนับสนุน (Sponser) หากมอบเงินเป็นเชิงตอบแทนจะถือเป็นเงินบริจาค

ไม่ได้ เงินรับฝากคือเพื่อรับฝากช่ัวคราวและน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ แต่ในส่วนนีย้ังไม่ได้น าไปใช้ จะเห็นได้ว่า

มีระเบียบเก็บแล้วน าเข้าเป็นเงินรับฝากจะมีปัญหาเรื่องการใช้ ซึ่งในส านักงานอธิการบดีเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้

รับการแก้ไข ดังนั้น ควรน าบัญชีเงินรับฝากของส านักงานอธิการบดีมารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ส านักงานอธิการบดีทุกรายการ เพื่อจะได้ทราบว่ารับฝากไว้เพื่อการใดจากหน่วยงานใด 

2. หากรวมเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ โดยรวมสถานีวทิยุที่แพร่ ชุมพร งานประชาสัมพันธ์ และ 

MJU chanel มาบูรณาการร่วมกัน  เป้าหมายในการตั้งหน่วยงานต้องดู เป้าหมายมหาวิทยาลัยก่อน                                                        

เพื่อออกแบบองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย จะต้องแต่งตั้งคณะท างานชุดเล็กเพื่อขับเคลื่อน

งาน และไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ เป็นหลัก เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรอืมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น และน าผลการศึกษาดูงานมาวิเคราะห์ก่อนจัดท า

โครงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 



 ๑๒ 

 

3. ปัจจุบันการด าเนินงานของสถานีวทิยุจะด าเนินงานตามข้อก าหนด คุณสมบัติและลักษณะ

การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทสาธารณะของ กสทช. และการปฏิบัติงานอยู่ในสังกัด

งานประสานงาน กองกลาง ซึ่งอาจจะไม่คล่องตัวด้านการปฏิบัติงานตามสายงานบ้าง แต่ยังไม่เกิดปัญหาที่                    

ท าให้เสียหายต่อองค์กรในภาพรวม ที่ประชุมเสนอว่า ควรอยู่ในสังกัดเดิมไปก่อน หากจะปรับโครงสร้างควร

ปรับในภาพรวม ซึ่งทางสถานีวทิยุได้เห็นชอบด้วยแล้ว 
 

คณะท างานได้เสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพิจารณาแนวทางในการด าเนินการ 

๒ แนวทางคอื 

1. เห็นควรให้สถานีวิทยุฯ ด าเนินงานในรูปแบบเดิม สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

ต่อไป หรอื 

2. เสนอให้ปรับโครงสร้าง โดยบูรณาการระหว่างงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานประชาสัมพันธ์ 

งานวิทยุ  งาน  MJU Channel และงานอื่น  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมเพื่อ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย งานต้อนรับ เป็นต้น จัดตั้งเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์องคก์ร” ที่จะ

ท าหน้าที่สื่อสารองคก์รเชิงรุกให้กับมหาวิทยาลัย  การด าเนินงานกอ่ตั้งโดยมหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะท างานเพื่อ

ด าเนินการขึ้น 1 ชุด องค์ประกอบคณะท างานควรมีผู้ เกี่ยวข้องด้านสื่อ ประชาสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เกี่ยวข้องด้านงาน วิเคราะห์งานให้ครบทุกมิติ แล้วเสนอคณะกรรมการปรับโครงสรา้งฯ พิจารณา 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า เมื่อพิจารณาด าเนินการทั้ง 2 แนวทางตามที่

คณะกรรมการเสนอ ประกอบกับความเห็นของส านักงานตรวจสอบภายในแล้ว  เห็นควรให้ด าเนินการ                       

ในรูปแบบการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการไปก่อน ควบคู่กับศึกษาข้อมูลเรื่องการปรับโครงสร้าง

หน่วยงาน หากในอนาคตสามารถด าเนินการบริหารจัดการเองได้ จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ                      

ในหลักการก่อน โดยต้องจัดท ารูปแบบโครงสร้าง กระบวนการ อัตราก าลัง งบประมาณ และภาระงาน                                      

ให้ชัดเจน เสนอผ่านการพจิารณาตามขั้นตอน 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบให้ด าเนินงานในรูปแบบเดิมไปก่อนโดยให้อยู่ภายใต้สังกัดงานประชาสัมพันธ์

กองกลางต่อไป 

2. เห็นควรเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี ้

  1. หลักการท างานต้องอยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2518 เป็นต้น โดยพิจารณาว่า สิ่งใด                                                                      

ที่สามารถด าเนินการได้ หรอืไม่ได้ และสามารถจัดตั้งเป็นหน่วยงานวิสาหกจิได้หรอืไม่ 

  2. สิ่งที่ต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน คือ การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงาน                                   

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่งานประชาสัมพันธ์ MJU Chanel และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดงันี้ 

1. เห็นชอบให้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ Fm 95.50 Mhz ด าเนินงานใน                                             

รูปแบบเดิมไปกอ่น โดยให้อยู่ภายใต้สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ต่อไป 



 ๑๓ 

 

2. ให้คณะท างานศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างของสถานีวิทยุฯ ประกอบด้วย  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์  ยาวิชัยชูลาภ) และนิติกร น าข้อเสนอแนะจาก                            

ที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

4.4 พิจารณาแนวทางการด าเนนิกิจกรรมงานไหว้ครูประจ าปี 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกจิกรรมงานพิธีไหว้ครู ประจ าปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 

27 สิงหาคม 2558 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 นั้น เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมงาน                                                   

ไหว้ครูประจ าปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และมีแนวปฏิบัติที่เป็นไป

แนวทางเดียวกัน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงเสนอแนวทางการจัดกจิกรรมดังกล่าว ดังนี้ 

 1. เวลา 06.00 น. – 10.30 น. กจิกรรมและพิธีการไหว้ครูของมหาวิทยาลัย 

 2. เวลา 10.30 น. – 11.30 น. พิธีมอบโล่อาจารย์ตัวอย่าง พนักงานดีเด่น 

 3. เวลา 13.00 น. – 16.30 น. พิธีการไหว้ครูของคณะ/ส านัก/วิทยาลัย พรอ้มกับมอบ 

เหรียญเรียนดีของนักศึกษาที่สังกัดคณะ 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามก าหนดการที่เสนอ และให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ด าเนินการแจง้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 

4.5 พิจารณาก าหนดการจัดทดสอบวัดระดับสมิทธภิาพทั่วไปทางภาษาองักฤษ 

ส าหรับบุคลากรของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามที่ศูนย์ภาษาได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทาง

ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 

๒ ประเภท ตามกลุ่มสายงาน คือ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ นั้น  ศูนย์ภาษาได้เสนอแนวทาง                              

ในการพิจารณาจัดการทดสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘                             

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการทดสอบวัดระดับ                              

สมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 

1. ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการจัดทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ

ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชยีงใหม่) ดังนี้ 

กลุ่ม 

สายงาน 

วันที ่ เวลา คน / 

ช่วงเวลา 

รวม (คน) สถานทีส่อบ 

สาย

วชิาการ 

๑ – ๓ 

ก.ย. ๕๘ 

0๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๑๕.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 

๔๕ คน สอบ ๓ วัน  

ผู้เข้าสอบ ๔๐๕ คน 

ห้อง LC ๘ ศูนยภ์าษา 

อาคารเทพศาสตร์สถติ 

สาย

สนับสนุน

วชิาการ 

๘ – ๑๐ 

ก.ย. ๕๘ 

๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๑๕.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 

๑๕๐ คน สอบ ๓ วัน 

ผู้เข้าสอบ ๑,๓๕๐ คน 

ห้องอาคม กาญจนประโชติ 

อาคารอ านวย ยศสุข 



 ๑๔ 

 
 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ  

มี ๑๑ ต าแหน่ง รวม ๑๐๙ คน ได้แก่ 

- คนงาน (๒๔ คน) 

- คนงานเกษตร (๑๑ คน) 

- คนสวน (๑ คน) 

- นักการภารโรง (๑ คน) 

- ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร (๔๗ คน) 

- พนักงานขับเครื่องจักรกล (๘ คน) 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๖ คน) 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (๖ คน) 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (๒ คน) 

- แม่บ้าน (๒ คน) 

- ยาม (๑ คน) 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ และให้กองการเจ้าหน้าที่ และศูนย์ภาษา ด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การจัดสอบดังกล่าว ให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิม                                                             

พระเกยีรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วย 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย 
 

5.1 พิจารณาโครงสร้างและแนวทางการปฏบิัติของหน่วยงานในก ากับ 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้แต่งตั้งคณะท างาน

หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ ทบทวน ปรับปรุงโครงสรา้งของหน่วยงานในก ากับ ก าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินบุคลากรในหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย ก าหนดวัตถุประสงค ์                             

จัดระเบียบของหน่วยงานในก ากับ ด าเนินการจัดท างบประมาณของหน่วยงานในก ากับ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 

วัน และงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มอบหมาย นั้น 
 

 คณะท างานชุดดังกล่าว ได้ด าเนินการจัดท าโครงสร้างของหน่วยงานในก ากับ และแนวทาง

การปฏิบัติของหน่วยงาน เสนอคณะกรรมการอ านวยการทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิจารณา ดังนี้ 

 1. โครงสร้างหน่วยงานในก ากับ รูปแบบโครงสร้างหน่วยงานในก ากับ ภายใต้การก ากับดูแล

ของคณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบ่งออกเป็น 2 

ส่วนหลัก ได้แก่ 



 ๑๕ 

 

  1) ส่วนส านักงานกลาง (Support Unit) ท าหน้าที่สนับสนุนงานบริการจัดการกลาง 

ด้านการบรหิารจัดการบุคคล การเงิน พัสดุ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ 

  2) ส่วน Special Business Unit (SBU) เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้ านต่าง ๆ                                           

ตามความเช่ียวชาญพิเศษ เพื่อสนับสนุนผลักดันพันธกจิ และวัตถุประสงคข์องมหาวิทยาลัย 

 2. แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในก ากับ : โครงสรา้งการบรหิารงานบุคคล 

  2.1 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติแต่ละต าแหน่ง 

  2.2 คุณสมบัติของ CEO และผู้อ านวยการ SBU  

  2.3 คุณสมบัติของหัวหน้างาน และพนักงาน 

  2.4 การสรรหา 

  2.5 การจา้งงาน 

  2.6 สายอาชีพและเส้นทางความกา้วหน้า (career path)  

  2.7 รูปแบบการประเมิน 

 3. หลักการ/นโยบาย : โครงสรา้งเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 4. หลักการ/นโยบาย : โครงสรา้งการบรหิารจัดการการเงินและพัสดุ 

 5. หลักการ/นโยบาย : เส้นทางการท างานของหน่วยงานในก ากับ (authority flow)  
 

คณะกรรมการอ านวยการทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม 

ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โครงสร้างและ                                                 

แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในก ากับฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงสร้างและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานใน                          

ก ากับฯ ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินฯ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณา                

ให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการด าเนินงาน 

6.1 รายงานความก้าวหนา้การพัฒนาพื้นที่สาธารณะต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ  

จังหวัดเชียงราย 
 

ตามที่คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยมีมติรับทราบความกา้วหน้าการด าเนินงาน และให้

ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาพืน้ที่สาธารณะต าบลบุญเรอืง  อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

เพื่อขอใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  คณะท างานได้

ด าเนินการตามแผนเพื่อเตรยีมยื่นขอใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว โดยได้ด าเนินกจิกรรมดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดการประชุมประชาคมประชาชนในพื้นที่เพื่อชี้แจงท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการ และการเตรียมด าเนินการ

ปรับสภาพพืน้ที่โดยรอบทั้ง 3,000 ไร ่เพื่อรังวัดจัดท าแผนที่พื้นที่

ทั้งหมด 

28 มี.ค. 58  รองฯพัฒนาเครือข่าย 

 กองแผนงาน 

 เทศบาลบุญเรอืง 

 ประชาชนในพืน้ที ่



 ๑๖ 

 

กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 

2. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการ

ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 

18 เม.ย. 58  รองฯพัฒนาเครือข่าย 

 กองแผนงาน 

3. ด าเนินการแผ้วถางแนวเขตเพื่อรังวัดพื้นที่ทั้ง 3,000 ไร่ และ

ปักหมุดพื้นที่  1,226 ที่ ชุมชนจะยกให้กับมหาวิทยาลัยใช้

ประโยชน์ โดยใช้เคร่ืองจักร แรงงานคนในพืน้ที่ และนักศึกษาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1-20 พ.ค. 

58 

 คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตรร์ว่มกับชุมชน 

4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมหารือกับนายอ าเภอ หัวหน้า

ส่วนราชการระดับอ าเภอ และที่ดินอ าเภอเชียงของ เพื่อหารือ                  

แนวทางการด าเนินการต่อไป โดยทางอ าเภอเชียงของจะเสนอ

พื้นที่ดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ

เสนอคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนสถานะพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ 

และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกินสิ้นปี 

2558 

8 มิ.ย. 58  รองฯพัฒนาเครือข่าย 

 นายอ าเภอเชียงของ 

 ที่ดินอ าเภอเชยีงของ 

 กองแผนงาน 

5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับอ าเภอเชียงของ ที่ดินเชียงของ 

เทศบาลต าบลบุญเรือง ผู้น าชุมชน ร่วมกันชี้แนวเขตเพื่อเตรียม                      

ปักหมุดพื้นที่  1,226 ไร่ที่จะยกให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้

ประโยชน์ 

13-14 ก.ค. 

58 

 คณะท างานฯ 

 อ าเภอเชียงของ 

 ที่ดินเชียงของ 

 เทศบาลบุญเรอืง 

 ผู้น าชุมชน 
 

6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเสวนา “การจัดการศึกษาสู่

ศตวรรษที่ 21 และการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 

รว่มกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ าเภอ

เชียงของ และจังหวีดเชยีงราย 

25 ก.ค. 58  รองฯพัฒนาเครือข่าย 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 หนว่ยงานราชการ 

7. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ

หลังจากเปลี่ยนสภาพเป็นที่ราชพัสดุแล้วกับปลัดอาวุโส ผู้บริหาร

บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเมืองเงิน เทศบาล ผู้น าชุมชน ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งทางบริษัทเมืองเงินมีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่

ส่วนหนึ่งสร้างนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดประชุม

ชีแ้จงกับประชาชนทั้งต าบลอีกครัง้ในวันที่ 15 ก.ค. 58 

3 ส.ค. 58  อ าเภอเชียงของ 

 มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

 นิคมอุตสาหกรรม

เมืองเงนิ 

 เทศบาลบุญเรอืง 

 ก านัน ผูใ้หญ่บา้น 

 ผู้น าชุมชน 

 

  เนื่องจากปัจจุบันอ าเภอเชียงของถูกจัดอยู่ในพื้นที่พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน                                                              

ซึ่งต าบลบุญเรอืงก็อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวด้วย  และในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีการ

ปฏิรูปที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีศักยภาพมาใช้ในการพัฒนาตามแผนดังกล่าว ซึ่งพื้นที่ทั้ง 3,000 ไร่                                                    

ที่ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะขอใช้ประโยชน์อยู่ในเขตปฏิรูปด้วย  ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าวทางอ าเภอ



 ๑๗ 

 

เชียงของจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยล่าสุดได้เสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิ เศษเพื่อเปลี่ยน

สภาพพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ และส่วนหนึ่งจะยกให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้ประโยชน์ตามที่ได้เสนอขอไว้  

ส่วนที่เหลืออยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจพิจารณาว่าจะให้ใครใช้ประโยชน์อย่างไร  ซึ่งในเบื้องต้นมีบริษัทนิคม

อุตสาหกรรมเมืองเงินเสนอขอเช่าพื้นที่ในส่วนที่เหลือประมาณ 1,700 ไร่ เพื่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้

ยังอยู่ในระหว่างชีแ้จงท าความเข้าใจกับประชาชน  ซึ่งหากนิคมอุตสาหกรรมจะใช้ที่ดินดังกล่าวจรงิ ในเบื้องต้น

ได้มีการหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับบริษัทนิคมอุตสาหกรรมแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะขอเปลี่ยนพื้นที่      

ที่จะขอใช้ประโยชน์จากเดิมตอนกลางของที่สาธารณะมาเป็นทางทิศใต้ของพื้นที่ โดยจะขอใช้พื้นที่ในปริมาณ

ใกล้เคียงที่เดิมคอืประมาณ 1,226 ไร ่ซึ่งที่แปลงใหม่จะมีศักยภาพมากกวา่แปลงเดิมที่เตรยีมยื่นขอ เนื่องจาก

มีที่ราบเพิ่มขึ้น และติดถนน 2 ด้าน (ทิศใต้และทิศตะวันออก)  ติดสะพาน และติดแม่น้ าอิง 1 ด้าน                                             

(ทิศตะวันตก) ส าหรับกิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไปเพื่อให้กระบวนการขอใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะส าเร็จ

ลุล่วงตามขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 . เส น อ ก รรม ก า รบ ริ ห า ร เพื่ อ รั บ ท ร า บ

ความก้าวหน้าและขอความเห็นชอบให้ขอใช้

ประโยชน์พื้นที่ 

วันที่  11 สิงหาคม 

2558 

- กองแผนงาน 

2. ประชุมประชาคมต าบลเชียงของทั้งต าบล เพื่อ

ชี้แจงท าความเข้าใจการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เป็นที่

ราชพัสดุ  และให้นิคมอุตสาหกรรมเมืองเงิน และ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใชป้ระโยชน์ 

วันที่ 15 สงิหาคม 

2558 

- รองฯพัฒนาเครือข่าย 

- คณะท างานฯ 

3. ประชุมคณ ะกรรมการส่ งเสริมที่ อ า เภอ                               

เชียงของ 

วันที่  28-29 สิงหาคม 

2558 

- คณะกรรมการส่งเสรมิ 

4 . เส น อ สภ าม ห าวิ ท ย าลั ย เพื่ อ รั บ ท ราบ

ค ว าม ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ให้

มหาวิทยาลัยขอใช้ประโยชน์พื้นที่ 

วันที่  30 สิงหาคม 

2558 

- รองฯพัฒนาเครือข่าย 

5. ลงหมุดพืน้ที่ที่มหาวิทยาลัยจะขอใช้ประโยชน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - ที่ดินเชียงของ 

- นิติกรมหาวิทยาลัย 

6. ยื่นเอกสารขอใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อที่ดินอ าเภอ

เชียงของ 

ตุลาคม 2558 - นิติกรมหาวิทยาลัย 

 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. รับทราบความกา้วหน้าการด าเนินงาน และให้น าเสนอสภาฯ เพื่อทราบ 

2. เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวต่อที่ดินอ าเภอเชียงของต่อไป และให้น าเสนอ

สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 



 ๑๘ 

 

6.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

  สรุปผลการประชุมเตียมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559  
 

1) วันพุธท่ี 29 กรฎาคม 2558 
 

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 อธิการบดี ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการจัดงาน

วันเกษตรแห่งชาติ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานแม่โจ้ 80 ปี ไปแล้ว นั้น  มีผลการประชุมโดย

สรุป ดังนี้ 

1. แนวทางการจัดเตรียมงาน  

การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดงานฯ ควรประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน                     

และมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ คณบดี

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยฯ เป็นกรรมการ และ

ผู้อ านวยการกองกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีเจา้หน้าที่ประจ าส านักงาน 1 คน  

เจ้าภาพในการจัดงาน กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน และด าเนินการใน

เรื่องการ Kick off และ Gimmick  

การประชาสัมพันธ์ ควรมีการแจ้งก าหนดการล่วงหน้า โดยอธิการบดีออกรายการเพื่อแถลง

ข่าวร่วมกับรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือการประชาสัมพันธ์ทางรายการปราชญ์

ชาวบ้าน เป็นต้น 

ด้านงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคหลังเสร็จงาน 

จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ส าหรับการจัดงานในพื้นที่โดม จ านวน 5 แห่ง ส าหรับ

งบประมาณการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผดิชอบ 

ทั้งนี้ การจัดหางบประมาณหรือแหล่งทุนสนับสนุน มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ด าเนินการ 

การจัดสถานที่ภายในงาน ควรมีกองอ านวยการของกระทรวงเกษตรฯ โดม 5 แห่ง  กรม

จ านวน 19 กรม และกองอ านวยการของมหาวิทยาลัยส าหรับประสานงานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
 

ในการนี ้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมที่จัดในปีที่ผ่านมาและอยู่

ระหว่างการด าเนินการ ดังนี้ 

  - ปี 2013  งานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผน่ดิน 

  - ปี 2014  GMS แม่น้ าโขง 

  - ปี 2016  งานวันเกษตรแม่โจ้ 

  - ปี 2017 Green Expo  

  ส าหรับในปี 2015 จะมุ่งเน้นเรื่อง Orchid Paradise Zone Organic living  

  กจิกรรมอื่น ๆ ที่จะเกดิขึน้ในปี 2559 

  - การปรับปรุงโครงการจาก APOC 

  - การจัดสัมมนาด้านภูมิสังคม  



 ๑๙ 

 

  - งาน LEC คร้ังที่ 2 ระดับชาติ 

  - งาน Asia Turf grass Management  

  การออกแบบตราสัญลักษณ์และมาสคอต มอบให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็น

ผู้รับผิดชอบ 

  การจัดตั้งส านักงานวันเกษตร มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุดเขต สกุลทอง) เป็น

ผู้รับผิดชอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่จากกองกลางประจ าส านักงาน 1 คน โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนสิงหาคม 2558  

  ข้อเสนอแนะ 

  1. เห็นควรเสนอเรื่องเพื่อขอมติจากคณะรัฐมนตรใีห้กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพหลัก และ

ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพรอง 

  2. จุดแข็งคือ เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว การเดินทางสะดวก ส าหรับจุดอ่อนให้วิเคราะห์

จากผลการจัดงานแม่โจ้ 80 ปีฯ 

  3. ควรมีการรวมสาระบันเทิงไว้ด้วยกัน กระทรวงเกษตร จัดให้เวทีอยู่กลางงานเพื่อดึงดูด

ผู้ชม 

  4. ควรก าหนดแนวทางการจัดการปัญหาที่ดี เช่น การจัดการด้านขยะ ห้องน้ า การเดินทาง 

ผู้เข้ารว่มงาน 

  5. ควรประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทหาร ต ารวจ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอื่น ๆ ส านักพระราชวัง มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เครือข่ายเขตภาคเหนือ                                  

เป็นหลัก 

  6. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมาย นักเรยีน นักศึกษา ประชาชน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน 

  7. ควรรวมพลังศิษย์เกา่แม่โจ้ 

  8. ควรเชื่อมโยงความหลากหลาย ภูมิสังคม งานเกษตรสู่ระดับนานาชาติเอกชน วงการ

กล้วยไม้ หาจุดที่เหมาะสม  

  9. หน่วยงานสนับสนุน เช่น CP Betagro Thai Bev สปกซ และ ธกส. เป็นต้น 
 

2) วันจนัทร์ที่ 3 สงิหาคม 2558 

 

  เมื่อวันจันทรท์ี่ 3 สิงหาคม 2558 อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ร่วมหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในที่ประชุมมีผู้บริหารของกระทรวง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง 

(นายชวลิต  ชูขจร) รองปลัดกระทรวง (นายวิมล  จันทรโรทัย) ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นายรัตนะ  สวามี  ศิษย์

เก่าแม่โจ้รุน่ 52) ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวง ผลการหารอืสรุปได้ดังนี้ 

1. ที่ประชุมเห็นชอบวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เสนอ คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 

มีนาคม 2559 รวมระยะเวลา 8 วัน แต่มีข้อเสนอแนะว่า เป็นไปได้หรอืไม่ควรจัดช่วงงานรับปริญญา เพราะ

จะมีคนมาดูงานจ านวนมากและหลากหลายทั่วประเทศ แต่ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 2 ล้านบาท 

3. การท างานควรบูรณาการให้มากขึ้นกว่าครัง้ที่ผา่น ๆ มา 



 ๒๐ 

 

อย่างไรก็ตาม การประกาศการเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการนั้น จะต้องมีการประชุมอีกครัง้ 

ราว ๆ กลางเดือนสงิหาคม เนื่องจากมีผูเ้สนอเป็นเจา้ภาพที่ส่งตรงมายังกระทรวงอีกหนึง่หน่วยงาน คอื มทร. 

ล้านนานา่น แต่กระทรวงจะเสนอแมโ่จ้เป็นเจา้ภาพ เนื่องจากเป็นการเสนอผา่นสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่ง

ประเทศไทย และยังมีความพรอ้มในทุก ๆ ด้าน 

ตามรายละเอียดที่เสนอตอ่ทีป่ระชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้วา่ การออกแบบตราสัญลักษณแ์ละมาสคอต 

ควรพิจารณาแนวทางในการคัดเลือกที่เหมาะสม เช่น การจัดประกวด เปน็ต้น 
 

6.3 รายงานผลการจัดงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดไีว้ ในแผ่นดนิ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดงาน “แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 4-10 

ธันวาคม 2556 เพื่อฉลองอดีตของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นระยะเวลา 80 ปี ไปแล้วนั้น                                   

ในการนี้ เลขานุการฝ่ายด าเนินงานฯ ได้สรุปผลการจัดงานดังกล่าว เสนอที่ประชุมเพื่อทราบพอสรุปได้ ว่า                 

จากผลการประเมินสถานการณ์และจ านวนผู้ เข้าเที่ยวชมงานในแต่ละวัน ได้สร้างปรากฏการณ์แห่ง

ประวัติศาสตร์ของงานวันเกษตรแม่โจ้ ได้รับจากทุกภาคส่วน สร้างคุณค่า คุณประโยชน์ ต่อแวดวงวิชาการ 

ด้านการเกษตร และสหวิทยาการแบบบูรณาการ สร้างการรับรูใ้นภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้าน

การเกษตร  ซึ่งเป็นที่พึ่งของสังคมมาโดยตลอด ๘๐ ปี และต่อไปในอนาคตได้อย่างชัดเจนสู่ความภาคภูมิใจใน

ความเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคม ชุมชนให้แก่ นักศึกษา นักวิชาการ บุคลากรและศิษย์เก่า แม่โจ้ทุกรุ่น                        

ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี กิจกรรมการจัดงานแบ่งตามกลุ่มผู้จัดงานออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  ๑ กิจกรรมการจัดงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๑. ฉลองอดีต สร้างอนาคต : สวนประวัตศิาสตรแ์ละเว็บไซต์  MJU Timeline   

๒. จัดแสดงผลงานที่แสดงจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ด้านการเกษตร : การเปิดฐานเรียนรู้ 

แปลงสาธิต งานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร  เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์ การฝึกอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น  

3. การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง : ประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ                             

ชิงถว้ยพระราชทาน การประกวดสัตว์และผลผลิตทางการเกษตร ไม้ผล สวนหย่อม การให้บรกิารเผยแพร่องค์

ความรูน้วัตกรรม ฯลฯ 

4. การเผยแพรแ่ละสรา้งเครอืข่ายทางวิชาการ :  การบรรยายพิเศษด้านเกษตรอินทรียจ์าก

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและตา่งประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ   

๕. กิจกรรมสาระบันเทิง  : ศิลปวัฒนธรรมและเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ                           

มวยไทย มวยคาดเชือก  ฟุตบอลลีกเอฟซี  ฟุตบอลดารา บอลลูนนานาชาติ  หมากรุกคน  หมากรุกไทย                                 

บอกไฟดอก คอนเสิร์ตศิลปินดัง การประกวดทูตอาเซยีน  

 

 

  
 



 ๒๑ 

 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการจัดงาน : เครอืขา่ยภาครัฐและภาคเอกชน 

1. นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

๒. การประชุมวิชาการ นิทรรศการ จากสถาบันสนับสนุนการวิจัยในระดับประเทศ : สวทช. 

สวก. สกว. วช. สวท. 

๓. การออกร้านจ าหน่ายพนัธุไ์ม้ และผลผลิตทางการเกษตร จ านวน  ๕๔๕ ลอ็ค   

๔. ปั้นนักศึกษาสู่ ๘๐ นักธุรกจิมืออาชีพ  
 

ส่วนที่ ๓ กิจกรรมการจัดงาน : ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. สวนหนา้บ้าน นา่มอง เขยีวกนิได้ 

๒. ปั่นจักรยาน อนุรักษ์ต้นไมใ้หญ่  “ปั่น ปั่นดี  แรลลี ่เสอืภูเขา”   

    3. กาดวัฒนธรรมลา้นนา จ าหน่ายพืชผล เกษตรอนิทรยี์ อาหารปลอดภยั 

    ๔. ภูมิปัญญา วิถีชีวติ สู่วัฒนธรรมการบรโิภคไก่พื้นเมืองของชุมชนเกษตรกรภาคเหนือ 
 

ส่วนที่ ๔ กิจกรรมการจัดงาน : ศิษย์เก่า 

   1. งานแม่โจ้คืนถิน่  และแรลลี่ขบวนศิษย์เกา่แม่โจ้ทั่วประเทศ 

   2. MJU Awards รางวัลเกียรติภูมิแม่โจ้ ๘๐ ปี ผลงาน/นวัตกรรมนักวจิัย/ศิษยเ์ก่าฝากความดี

ไว้ ในแผน่ดิน 

   3. ลูกแม่โจ้ฮ่วมฮอมเมล็ดพนัธุ์เพื่อแผน่ดนิ  

   4. ฟุตบอลศิษย์เก่า 

   5. มุมดี ๆ กับศาสตราจารย์ระพี สาคริก 
 

  สรุปประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการจัดงาน (In kind & In cash) 

การจัดกิจกรรมทั้ง ๔ ส่วน คณะกรรมการด าเนินการได้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ

ในการจัดงาน รวมมูลค่ากว่า ๔๕.๔ ล้านบาท จากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และงบประมาณ

จากมหาวิทยาลัย ดังนี ้  

In cash (เงินสนับสนุน)  :   ๒๓.๒  ล้านบาท 

- ภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจเกษตรช้ันน าของประเทศ  เครือข่ายสถาบันการวิจัย  และ                 

ศิษย์เกา่แม่โจ้  (๑๙.๒ ล้านบาท) 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (๔.๐ ล้านบาท)   

   In kind (สิ่งของ/ความรว่มมอื) :  ๒๒.๒ ล้านบาท      

- ภาครัฐจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สถาบันการวจิัย อาทิ สวทช.  วช.  สวท.  สวก. สกว. (๑๒.๐ ล้านบาท) 

- ภาคเอกชน  (๕.๘ ล้านบาท) 

- อื่น ๆ  (จอภาพดิจติอล นมสด อสค. น้ าดื่มช้าง )  (๔.๔ ล้านบาท) 

 

 



 ๒๒ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ : (Impacts value) จากการจัดงาน  

ผลประโยชน์ทีม่ีตอ่มหาวิทยาลัย 

1. ด้านการเรียนการสอน  จากการจัดโครงการตลาดนัดหลักสูตรของ ๑๔ คณะ นักเรียน

สมัครเรียนกวา่ ๕,๘๐๐ คน 

2. ด้านการวจิัย  การขับเคลื่อนต่อเนื่องจากสถาบันวิจัยระดับชาติ 

3. ด้านการบริการวิชาการ  จากนวัตกรรมเกษตร จุดแข็งของมหาวิทยาลัยสู่ ชุมชน                            

ทั่วภาคเหนือ 

4. เสรมิสรา้งทักษะการท างานและกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองคก์รและภายนอก 

5. เสริมสร้างศักยภาพ ความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์การสัมมนาเครือข่าย

ความรว่มมือ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเชิงวิชาการได้อย่างชัดเจน  

6. สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ 

และการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม   

7. สร้างมูลค่าเชิงการตลาดและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลั ยผ่านสื่อสาธารณะ                      

รวม ๑๑.๘๙ ล้านบาท 

8. เสริมสร้างประสบการณ์และความภาคภูมิใจให้แก่ นักศึกษา บุคลากร นักวิชาการ 

นักวจิัย และศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศ  กอ่ให้เกดิความสัมพันธ์ทดีีและมีความผูกพันต่อองคก์รมากยิ่งขึ้น 

9. ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย Maejo GO – Eco University  แบบการมีส่วนร่วมของทุก ๆ                                         

ภาคส่วน 

ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมโดยรอบ 

1. ผู้เข้าชมงาน “แม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน”  จ านวน ๒๘๐,๐๐๐ คน  (เฉลี่ย                

วันละ ๔๒,๔๐๐ คน X ๗ วัน) 

             - นักเรยีน นักศึกษา (๑๗.๕ เปอร์เซ็นต์) 

        - นักวชิาการ (๓.๑ เปอร์เซ็นต์) 

       - เครอืข่ายชุมชน เกษตรกร (๗.๔ เปอร์เซ็นต์) 

        - ผู้สนใจทั่วไป (๖๗.๑ เปอร์เซ็นต์) 

        - ศิษย์เกา่ (๔.๙ เปอร์เซ็นต์) 

2. การสรา้งรายได้ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สูส่ังคม 

                 - รายได้จากการจ าหน่ายของรา้นคา้ในบรเิวณงาน (๕๔๕ ล็อค X ๒๒,๐๐๐ บาท X  

   ๗ วัน = ๖๙,๙๑๖,๐๐๐ บาท) 

                 - รายได้ของชุมชนเชียงใหม่ ๑๕ ล้านบาท (ประมาณการโดยหอการค้าเชียงใหม่) 

        - ฯลฯ 

 

 

 



 ๒๓ 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ (ข้อมูลจากฝ่ายประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ประโยชน์จากการจดังานสู่การขับเคลื่อน 

ความส าเร็จจากการจัดงานที่มีมหาวิทยาลัย จะน ามาสู่การผลักดัน การเรียนการสอน                           

การพัฒนาทักษะองคค์วามรูสู้่ นักศึกษา บุคลากร นักวชิาการ และนักวจิัย สู่ยุทธศาสตร ์ภายใต้การมีส่วนรว่ม

ของเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แสดงความขอบคุณ ทุกภาคส่วน                

ในความอนุเคราะห์และน าสู่การพัฒนางานและสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าทางด้านการเกษตร ชัน้น าในระดับ

นานาชาติ 

- ขอบคุณเครอืข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการจัดงานแม่โจ้  

๘๐ ปี ฝากความดไีว้ ในแผน่ดิน 

- ขอบคุณทีมงานบุคลากรแมโ่จ้ คณาจารย ์นักวชิาการ นักวิจัย นักศึกษาที่ได้ทุม่เทแรงกาย    

   แรงใจ รว่มกนัสรา้งใหง้านแม่โจ้ประสบความส าเร็จในทกุส่วน 

- ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ร่วมเผยแพร่ขา่วประชาสัมพนัธ์งาน “แม่โจ ้๘๐ ป ี             

   ฝากความดไีว้ ในแผน่ดิน” ได้รับผลส าเร็จเป็นอย่างด ี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหนึ่งในผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้ เป็นแหล่งภูมิปัญญาเกษตรของ

ประเทศ  อยากให้พวกเราทุกคนภูมิใจกับการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนอย่างแท้จรงิ  สมกับการขนานนามว่า 

แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวติ  

 



 ๒๔ 

 

งบประมาณ 

   รายรับ 

๑. งานบรกิารวชิาการ     4,793,000.00 

๒. รายรับจากผูส้นับสนนุ                   11,176,000.00 

๓. รายรับจากากด าเนินงาน 80 ป ี

3.1 คา่เชา่พืน้ที่ (บูท)       3,661,600.00 

3.2 คา่ของที่ระลึก     1,427,691.00 

      (รา้นอินทนิล+สนง.ทรัพย์สิน (เสือ้ 80 ปี) 

3.3 คา่จ าหนา่ยตั๋วรถไฟล้อยาง      186,960.00  

รวมท้ังสิ้น 21,245,251.00 

ร่ายจ่าย 

1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย           8,155,572.04 

2. กจิกรรมเครือข่ายภาครัฐและเอกชน        681,579.00 

3. กจิกรรมชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยั    1,202,217.72 

4. กจิกรรมศิษย์เก่า        329,865.00 

5. งบด าเนนิงาน    8,64๑,๑๘๘.๖๗        

รวมท้ังสิ้น       19,๐๑๐,๔๒๒.๔๓ 

      รายรับสูงกว่ารายจ่าย  2,๒๓๔,๘๒๘.5๗ 

   ตามรายละเอียดที่เสนอตอ่ทีป่ระชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

6.4 การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  12/2558                                       

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 

2558 โดยมีมติเห็นชอบให้จัดงานในวันศุกรท์ี่ 24 กันยายน 2558 และเห็นชอบ “รา่ง” ก าหนดการจัดงานฯ 

ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่มรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  สัมภวมาน                               

พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มเติมจ านวนแขกรับเชิญให้เหมาะสม และพิจารณาปรับรูปแบบการจัดงาน 

งบประมาณ และสถานที่ให้เหมาะสม และมีมติให้กองการเจา้หน้าที่น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม หารือรว่มกับ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง นั้น 
 

กองการเจ้าหน้าที่ได้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม หารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

บุคลากรและกายภาพ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เมื่อวันที่ 25 

กันยายน 2558 แล้ว ผลการหารอืเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

 



 ๒๕ 

 

1. ปรับเปลี่ยนจ านวนแขกรับเชิญให้เหมาะสม  

2. ปรับรูปแบบการจัดงาน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นแบบค้อกเทล และเปลี่ยนเวลาการ

จัดงานเป็นช่วงบ่าย ของวันที่ 25 กันยายน 2558  

3. ส าหรับของที่ ระลึก ในปี  2558 ขอพิจารณาให้ยังคงเดิม ได้แก่  โล่ประกาศ                                     

เกียรติคุณ และรูปภาพใส่กรอบ เนื่องจากระยะเวลากระช้ันชิดและกระบวนการในการจัดท าเข็มกลัด                                          

มีหลายขั้นตอน กล่าวคอื การออกแบบ จัดหาร้านคา้รับท า จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย และการ

ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดท า ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาว่า จะขอจัดท า

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้จัดท าเข็มกลัดเพื่อมอบให้แก่บุคลากรที่มีเวลาราชการครบ 

15 ปี (Silver) , 30 ปี (Gold) และผู้เกษียณอายุราชการ (Platinum) โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการ

สร้างค่านิยมหลักฯ ไปพิจารณารูปแบบเข็มกลัด และน าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป และ                                  

ให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในส่วนของรายการที่จะมอบให้แก่                                                       

ผู้เกษียณอายุราชการเป็นการเฉพาะ เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติอยู่ใช้มานานแล้ว คือ ประกาศสภา

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจา่ยเงินรายได้ ฉบับ

ที่ 45 คา่ของที่ระลึก ดอกไม้ พวงหรดี และพวงมาลา ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2538  

4. เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในสว่นของคา่อาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 300 คน 

คนละ 100 บาท เป็นเงินจ านวน 30,000 บาท ประกอบกับคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี                                        

ในการประชุมครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณโครงการ

งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2558 จ านวน 35,000  บาท                                    

(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไปรวมกับโครงการงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 

จึงขอน างบประมาณดังกล่าวไปสมทบค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมงบประมาณทั้งหมด จ านวน 65,000 บาท 

(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกจ านวน 10,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท

ถว้น)  

5. ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติให้เพิ่มรายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุรชัย  สัมภวมาน ซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559  (พ้นจากราชการตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2558) แต่ท่านได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 นั้น จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีบุคลากรผู้ใดยืนใบลาออกจากราชการในปีที่จะเกษียณอายุราชการ                                

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ของปีที่เกษียณ) ให้จัดท าของที่ระลึก โล่ ประกาศเกียรติคุณ 

รูปภาพ และข้อมูลในสูจิบัตร เสมือนกับผูเ้กษียณอายุราชการในปีนั้น ๆ ทั้งนี ้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป  

6. เห็นควรให้มีการจัดท าสมุดบันทึกความทรงจ าที่ดีของผู้เกษียณอายุราชการในแต่ละปี ที่

มีผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 1 เล่ม เพื่อจัดเก็บไว้เป็นที่ระลึกของมหาวิทยาลัย โดยจะได้เก็บไว้  ณ กลุ่ม

ภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศ ส านักหอสมุด ต่อไป 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
   

 

 

 

 

 

 



 ๒๖ 

 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบตามประเด็นที่เสนอ และให้กองการเจา้หน้าที่ด าเนินการต่อไป 

  2. ในส่วนของงบประมาณที่ขอจัดสรรเพิ่มเติม จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

มอบให้กองแผนงานพิจารณาแหล่งงบประมาณ 

  3. กรณีที่มีบุคลากรผูใ้ดยื่นใบลาออกจากราชการภายในปีที่จะเกษียณอายุราชการ ให้จัดท า

ของที่ระลึก โล่ ประกาศเกียรติคุณ รูปภาพ และข้อมูลในสูจิบัตร เสมือนกับผูเ้กษียณอายุราชการในปีนั้น ๆ  
 

 6.5 รายงานผลการปฏิบัติราชการของรองอธกิารบดฝี่ายพัฒนาเครอืข่าย จ านวน 5 เรื่อง  
 

ตามที่รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาเครือข่ายได้รับมอบหมายจากอธิการบดใีห้เดนิทางไปปฏบิัติ

ราชการ ตั้งแต่วันที ่15 มิถุนายน – วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และได้สรุปผลเสนอคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ ดงันี ้

1) การจัดโครงการ 2015 MJU-AAACU Study Tour Program 

 2) ตรวจรับการจา้งงานกอ่สรา้งโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่  

    เฉลิมพระเกียรต ิ

3) ร่วมประชุมหารือกับผูบ้รหิารและพบปะบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโ่จ-้ชุมพร 

4) น านักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐ (ไต้หวนั) ไปศึกษา 

    ดงูานด้านการท่องเทีย่วและวัฒนธรรม พรอ้มทั้งร่วมงานเสวนากับหน่วยงานภาครัฐ 

    และเอกชนของอ าเภอเชยีงของ 

5) รว่มงาน 2015 Taiwan-Thailand Higher Education Exposition  

ตามรายละเอียดที่เสนอตอ่ทีป่ระชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ  
 

7.1 พิจารณามตคิณะกรรมการเงินรายได้ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้
  

1)  รายงานทางการเงนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  

ด้วยกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสแรก)                                                   

(งบลงทุน) และรายงานต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 และการวเิคราะห์รายงานทางการเงิน 

รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557-วันที่ 31 มีนาคม 

2558) เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

พิจารณา โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบรายงานฯ ตามที่เสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 



 ๒๗ 

 

2)  พิจารณา “ร่าง” ระเบยีบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าดว้ยการก าหนดคา่ใช้จา่ย 

      เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคา่ใช้จา่ยบคุลากร พ.ศ. .... 
  

ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย กองคลัง ส านักงานอธิการบดี หัวหน้างานวินัย

และนิติการ  กองการเจ้าหน้าที่ และคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอุดหนุนพนักงาน

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพฯ                              

ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไหป เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรนีคนิทรวิโรฒ นั้น ในการนี ้ทีมศึกษาดูงาน

ได้นัดประชาหรอืเพื่อหาแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิด

ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 201 อาคารส านักงาน

อธิการบดี โดยมีประเด็นเสนอพิจารณา 4 ประเด็น พรอ้มทั้งเสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย

การก าหนดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ ายบุคลากร พ.ศ. .... โดยน าเสนอ

คณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา กอ่นน าเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 
 

  คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

3)  พิจารณา “รา่ง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดประเภทรายจา่ย 

     รายการ คา่ใช้จา่ยส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและการแสดงไมตรจีิต พ.ศ. ....  
  

ตามที่ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง 

ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการ ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและการแสดงไมตรีจิต พ.ศ. ....                                

โดยน าเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา กอ่นน าเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 
 

  คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติ

การ กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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 7.2 พิจารณารูปแบบการจัดท าปฏิทิน  ส.ค.ส.  ไดอารี่ ประจ าปี 2559 
 

ตามที่คณะท างานจัดท าปฏิทิน ส.ค.ส. ไดอารี่ ประจ าปี 2559 ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 

สิงหาคม 2558 ได้หารือรูปแบบการจัดท าปฏิทินฯ ส.ค.ส. ไดอารี่ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวคิดการ

ออกแบบเช่ือมโยงยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย MAEJO GO ECO และงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2559 

รวมเข้าด้วยกัน ตามแนวคิด ดังนี้ 

1. Growth การพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน 

2. Organics เกษตรอินทรีย์ 

3. Variety of Rice ความหลากหลายของข้าว 

4. New type of Fish การค้นพบพันธุ์ปลาใหม่ ๆ 

5. Spirit of Green Forest การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว 

6. Renewable Energy พลังงานทดแทน 

7. Colorful of Flowers สีสันพรรณไม้ 

8. Diversity of Fruits พืชผลไม้นานาพันธุ์ 

9. Organic Poutry ปศุสัตว์อินทรีย์ 

10. Cycle Ecology ระบบนิเวศ 

11.  Laboratory of Organics อินทรยี์ชีวภาพ 

12. The University of Life มหาวิทยาลัยแห่งชีวติ 
 

รูปแบบของ ส.ค.ส.  

ธีม Maejo GO ECO University POP Up แบบตั้งได้ 2 มิติ (2D) 
 

จ านวนจัดท า 

1. ชุดเซ็ทปฏิทนิ ไดอารี่  จ านวน 2,000 ชุด 

2. ไดอารี่ พรอ้มซอง จ านวน 2,500 =6f 

3. การด์ปีใหม่ (ส.ค.ส.)  จ านวน 6,000 ใบ 
 

ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานแล้วเสร็จ : ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 
 

แนวทางการจ าหน่าย/จ่ายแจก 

1. มอบให้คณะผู้บรหิารตามจ านวนที่ก าหนด เพื่อมอบให้หน่วยงานและองคก์รภายนอก  

    ในนามของมหาวิทยาลัย 

2. กระจายให้ทุกคณะ-ส านัก หน่วยงานละ 100 ชุด 

3. กรณีจ าหน่าย 

    - ชุดปฏิทนิและไดอารี่พรอ้มกล่อง ชุดละ 150 บาท 

    - ส.ค.ส. พรอ้มซอง    ชุดละ   25 บาท   

 เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบรูปแบบของปฏิทินทั้ง 12 เดือน และ ส.ค.ส. ตามที่ เสนอ และให้คณะท างานฯ 

ด าเนินการออกแบบที่สมบูรณ ์และก าหนดแผนในการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 

2. เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน

ใช้ปฏิทนิ ส.ค.ส. ไดอารี่ ของมหาวิทยาลัยส่งให้กับเครอืข่าย หรอืเป็นของที่ระลึกในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปี 2559 
 

7.3 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป  
 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งต่อไป วันพุธที่  26 สิงหาคม ๒๕๕๘                   

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๕ อาคารส านักงานอธิการบดี 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุม 13.15 น. 
 

 

 

 

    

 

  (นางธัญทิวา  เผา่ต๊ะใจ)            (นางพัชรี ค ารินทร์)         

             เจา้หนา้ที่บรหิารงานทั่วไป                   หัวหน้างานประชุม 

             ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

   (นางปราณี พนัธุ์วุฒ)ิ             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ)  

  ผู้อ านวยการกองกลาง                   รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 

                ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

 

 

 

   (นางปราณี พนัธุ์วุฒ)ิ             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ)  

  ผู้อ านวยการกองกลาง                   รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

  


